



ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นั้น

บัดนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดังต่อไปนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวเข้ารับ ที่การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐๐๒	๑๐๔๔๗	นางสาวลลิตรา บุญยะไวโรจน์
๒	๑๐๐๕	๑๐๔๘๒	นางสาวเสาวลักษณ์ ปุกแก้ว
๓	๑๐๐๓	๑๐๕๒๑	นางสาวธนสิตา ลอยฟู
๔	๑๐๐๔	๑๐๐๓๔	นางสาวอ้อมจิต ยศประสงค์
๕	๑๐๐๑	๑๐๓๖๙	นายศุภราช บุญเจริญรุ่งเรือง

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังไม่หมดอายุ หรือ
ยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อนั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนี้
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งดังกล่าว คือ


๓.๑ ผู้ยื่นได้ขอสถานะสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
๓.๒ ผู้ยื่นไม่มามีรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
๓.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้ยื่นไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เนื่องจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่รับโอน

๓.๕ ผู้ยื่นแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือ
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการ
สอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โดยให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันจันทร์ที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ กระทรวงวัฒนธรรม หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยแจ้งทางไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย